



21 เมษายน 2559 วันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 134 ปี



วันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 134 ปี ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดขึ้น ซึ่งประธานศาลฎีกานำคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์บวงสรวงสักการะยอดปราสาทศาลยุติธรรม จากนั้น ประธานศาลฎีกากล่าวเปิดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มีนายอริศม์ อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน ในกรณีนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้ร่วมงานมีใจความตอนหนึ่งว่า “...ขอชื่นชมต่อความมุ่งมั่นในการจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่เวทิตา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมและประเทศชาติด้วยทรงมีพระราชดำริเห็นว่า การยุติธรรมอันเดียวเป็นการที่สำคัญยิ่งใหญ๋ จึงทรงให้ปฏิรูประบบศาลไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพร้อมใจกันตั้งใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และเป็นกลาง โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม...”

เวลาต่อมา ประธานศาลฎีกาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศาลยุติธรรมที่มีผลงานดีเด่น รวมจำนวน 24 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษ ซึ่งมีการบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง วิธีลดมลพิษ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในหน่วยงานและในที่พักอาศัยได้

การสัมมนา เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”



เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาทางวิชาการวันสถาปนาศาลยุติธรรม เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยได้รับเกียรติจากนายอฉิม อินทุภุติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา โดยมีผู้เข้ารับฟังการสัมมนา จำนวน 330 คน ณ ห้องประชุมสัณฐาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวว่า ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญและควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไข อันนับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมไทยและเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน สำนักงานศาลยุติธรรมยังคงยึดมั่นในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในรอบปีที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นทำงานทั้งด้านการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตและประเพณีนิยมทั้งหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการปัญหาการทุจริตตามเจตนารมณ์ของศาลยุติธรรม

กิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติฯ



เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสสมโภชฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติฯ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายประเภทต่างๆ ให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและสถานศึกษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสสมโภชฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในปีนี้

